



**Kính gửi: Ông Cao Đức Phát**  
**Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về việc xem xét, sửa đổi Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra để tiếp tục triển khai Nghị định trong thời gian tới, Hiệp Hội đã tổ chức cuộc họp các Doanh nghiệp Cá tra vào ngày 28/5/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi và góp ý kiến về vấn đề này.

Trên cơ sở ý kiến của Doanh nghiệp tại cuộc họp ngày 28/5/2015 ở Thành Phố Hồ Chí Minh và tình hình sản xuất, xuất khẩu thủy sản thời gian qua, Hiệp hội VASEP xin trân trọng báo cáo Bộ trưởng những kiến nghị liên quan đến ND36.

**I. Các quy định liên quan đến chất lượng sản phẩm:**

Các doanh nghiệp chế biến cá tra vẫn kiên trì đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT xem xét thận trọng trước tình hình ngày càng bất lợi của thị trường xuất khẩu cũng như việc cạnh tranh gay gắt giữa cá tra với các loại cá thịt trắng khác khi áp dụng các qui định về mạ băng, hàm lượng nước như qui định tại khoản 3, điều 6 của Nghị định.

Hiệp Hội xin kiến nghị sửa đổi như sau:

- 1/ Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp & PTNT có quy định bắt buộc hàm ẩm cá tra fillet không vượt quá 86% khi xuất khẩu cho tất cả các thị trường.
- 2/ Kiến nghị Bộ Nông Nghiệp & PTNT thay thế quy định tỷ lệ mạ băng sản phẩm cá tra bằng quy định ghi nhãn bắt buộc trọng lượng tịnh (khối lượng cá thực tế) trên bao bì.

Những quy định về ghi nhãn sẽ tạo hành lang pháp lý bắt buộc Doanh nghiệp nâng cao khả năng tự kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng hơn là đối phó trước thông quan khi bị kiểm tra từng lô hàng trước khi xuất khẩu.

**II. Kiến nghị xem xét dỡ bỏ thủ tục Đăng ký hợp đồng xuất khẩu:**

Qua gần một năm thực hiện việc Đăng ký hợp đồng xuất khẩu (ĐKHĐXK), các doanh nghiệp nhận thấy việc đăng ký, xác nhận hợp đồng xuất khẩu đang trở thành một thủ tục hành chính gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ xuất khẩu.

Với việc yêu cầu hồ sơ xuất khẩu phải có đầy đủ hợp đồng mua bán nguyên liệu, giấy đăng ký nuôi cá thương phẩm có xác nhận của Cơ quan quản lý thủy sản địa phương ... trong thực tế gây ra những khó khăn như sau:

1/ Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khó khăn trong việc quản lý hồ sơ và cung cấp đầy đủ, chính xác các giấy tờ liên quan khi một lô hàng xuất khẩu được chế biến từ nguồn nguyên liệu của nhiều ao nuôi, nhiều người nuôi khác nhau.

2/ Người nuôi cá cũng gặp khó khăn tương tự như doanh nghiệp khi phải cung cấp đầy đủ và chính xác các hồ sơ tương ứng khi bán cá cho doanh nghiệp, đặc biệt khó khăn hơn khi phải bán các lô cá cho nhiều nhà máy khác nhau.

3/ Các mặt hàng xuất khẩu chế biến từ phụ phẩm cá tra như bột cá, dầu cá, bao tử cá... cũng không thể cung cấp chính xác các hồ sơ đầu vào nguyên liệu khi mà phần fillet thì bán cho thị trường này còn phần phụ phẩm thì bán cho thị trường khác.

4/ Các mặt hàng giá trị gia tăng, phát triển mặt hàng mới, bán thử nghiệm ra thị trường với số lượng ít, cũng như trong một hợp đồng xuất khẩu có khi cá tra chỉ vài trăm ký cũng phải quản lý hồ sơ giống như lô hàng vài chục tấn khiến doanh nghiệp tốn kém thêm rất nhiều chi phí và thời gian.

5/ Khi đăng ký hợp đồng xuất khẩu việc khai báo số lượng nhiều nhưng khi thực xuất ít hơn hoặc ngược lại do nhiều nguyên nhân khác nhau cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp trong khâu kê khai chính xác số lượng cá tra theo từng hợp đồng xuất khẩu.

Với các khó khăn trên, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Trưởng xem xét tác dụng của thủ tục ĐKHĐXK đối với 2 vấn đề: *quản lý sản lượng, ổn định giá cá nguyên liệu* như mục tiêu đề ra của Nghị định 36 và cần nhắc dỡ bỏ thủ tục ĐKHĐXK cá tra nhằm giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn khi xuất khẩu cá tra.

### **III. Kiến nghị xem xét sửa đổi nghị định 36 cần đặt trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán và ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới**

Cách đây 5 năm khi Nghị định 36 được soạn thảo, cho đến nay đã có sự thay đổi sâu sắc về tình hình sản xuất chế biến, xuất khẩu của ngành cá tra Việt Nam nói riêng và thủy sản nói chung mà nguyên nhân là do những thay đổi quá nhanh chóng của tình hình trong nước và kinh tế thế giới cùng với xu hướng hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Hiện tại Việt Nam đang đàm phán và sẽ ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các thị trường trọng điểm của thủy sản Việt Nam như FTA Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP... trong đó, FTA Việt Nam - Hàn Quốc và FTA Liên minh kinh tế Á Âu vừa được ký kết trong tháng 5 và tháng 6.

Bên cạnh lợi ích lớn từ việc cắt giảm các dòng thuế thì sự mở rộng cửa tự do mậu dịch chắc chắn sẽ tác động to lớn đến sự cạnh tranh của ngành thủy sản VN với

các nước khác trong khi doanh nghiệp VN vẫn chưa đủ tiềm lực để đối phó với làn sóng nhập khẩu nguyên liệu chắc chắn sẽ xảy ra khi thuế suất các loại cá vào VN sẽ giảm đặc biệt các loại cá thịt trắng cạnh tranh với cá tra như cá Alaska Pollock, cá tuyết... Từ một nước nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra, các doanh nghiệp VN có nguy cơ trở thành các nhà máy gia công nếu không có những giải pháp cụ thể cấp vĩ mô và cơ chế phòng vệ đối với hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó, khi mở cửa tự do thương mại, Việt Nam cũng sẽ phải tuân thủ các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc theo từng thị trường khác nhau... do đó những qui định quá đặc thù về xuất khẩu cá tra cần được xem xét đặt trong bối cảnh nhiều Hiệp Định thương mại tự do thế hệ mới sẽ có hiệu lực trong tương lai, trong đó đôi khi những quy định không tương thích với những thông lệ, thỏa thuận mới của các thị trường có thể gây những trở ngại cho việc phát triển xuất khẩu cá tra.

Với quá trình hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, những chính sách, qui định của Chính phủ chắc chắn sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp thủy sản và cá tra nói riêng. Hiệp Hội kính mong Bộ trưởng xem xét một cách toàn diện những qui định hiện hành và có những giải pháp tối ưu nhất tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh.
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ
- Văn phòng Chính phủ.
- Các Bộ: NN & PTNT, Tài chính, Công Thương, Tư Pháp, Kế hoạch Đầu tư.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- UBND các tỉnh có nuôi cá tra.
- Chủ tịch HH
- Văn phòng đại diện HH tại Hà Nội.
- Lưu VPHH

**TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM  
KT. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM  
CHỦ TỊCH ỦY BAN CÁ NƯỚC NGỌT VASEP**



**Dương Ngọc Minh**